



สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ศุภภาพแห่งชาติ

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพสุขภาพ

เรื่อง ผลการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างที่มนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ทีม ๕ พลัง) “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนุก และทำจริง”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้การเรียนรู้กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จึงได้จัดทำโครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างที่มนโยบายสาธารณะสู่สังคมสุขภาวะ (กทส.) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างที่มนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๕ ชุดการเรียนรู้

โดยมีการประกาศรับสมัครกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ประกอบไปด้วย กลุ่มที่ ๑ คือกลุ่มกลไก 4PW จังหวัด ๗๖ จังหวัด และ ๖ เขต กทม. พื้นที่ ละ ๕ คน รวม ๔๑๐ คน และกลุ่มที่ ๒ บุคคลทั่วไป รวม ๙๐ คน

ซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกรอง/คัดเลือกรายชื่อ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ อันประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมแต่ละภาค มีการประชุมในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีมติในการสรุปผลการรับสมัคร ดังนี้

๑. ขอให้กลุ่มกลไก 4PW ทบทวนผู้เข้าร่วม ๕ คน โดยมีคุณสมบัติสำคัญคือ คัดเลือกจากผู้ขับเคลื่อนหรือตัวแทนประเด็น 4PW ๓ ประเด็น ตัวแทนฝ่ายบริหารจัดการ และฝ่ายสื่อ หากจังหวัดหรือพื้นที่ใดยังไม่ชัดเจนให้ทบทวนและส่งรายชื่อมาใหม่
๒. กลุ่มกลไก 4PW จังหวัดหรือพื้นที่ใด ส่งผู้เข้าร่วมมากกว่าหรือยังไม่ตรงตามคุณสมบัติในข้อที่ ๑ จะขอให้ผู้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มที่ ๒ บุคคลทั่วไป
๓. ผู้เข้าร่วมที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ทางคณะกรรมการกลั่นกรอง เล็งเห็นว่าท่านสามารถเป็นที่ปรึกษา แนะนำการทำงาน ให้กับกลไกทำงานในพื้นที่ได้ จึงขอให้ท่านสมัครเข้าร่วมกับหลักสูตรผู้เดินตามรอยเท้าพ่อเพื่อแผ่นดินสยามอันเป็นธรรมและงดงาม โดย อ.ชัยวัฒน์ ธีระพันธุ์ เพื่อความเหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ในการขับเคลื่อนงาน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทางคณะกรรมการโครงการฯ จะประสานงานกับแต่ละพื้นที่ ที่ต้องมีการปรับแก้ตามประกาศนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ นางสาวสุนิสา ประมงค์ ๐๘๙-๕๘๔๖๙๔๙ และนายธนากร ฝินสุ ๐๘๗-๙๕๕๓๖๙๐ หรือทาง E-mail : ph.policy5@gmail.com

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี)

รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ : ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

National Health Commission Office : Floor 3, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Rd., Mueang District, Nonthaburi 11000 Thailand

Tel. +66-2832-9000 Fax. +66-2832-9001 www.nationalhealth.or.th E-mail : nationalhealth@nationalhealth.or.th